
-----oOo-----

Số: 2802/2024/CV-DDG

(V/v: Gia hạn ngày mua lại vốn gốc
của Trái phiếu DDG12101)

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM;**
- **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT;**
- **CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.**

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Công ty Đông Dương) kính gửi tới Quý đơn vị và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu lời chào trân trọng và hợp tác. Kính chúc Quý đơn vị và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu một năm mới An khang thịnh vượng – Vạn sự như ý.

Theo Nghị quyết số 2004/2023/NQ-HNNSHTP ngày 20/04/2023, Tổ chức phát hành phải mua lại 30% vốn gốc (tương đương 90 tỷ đồng) của gói trái phiếu DDG12101 vào ngày 28 tháng 02 năm 2024. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Tổ chức phát hành đang gặp nhiều khó khăn và chưa có nguồn để thực hiện thanh toán như đã cam kết.

Trong năm vừa qua, do ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế và lạm phát tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng nói chung và Công ty Đông Dương nói riêng đã bị suy giảm trầm trọng. Nhu cầu tiêu thụ hơi – nhiệt của các khách hàng giảm sâu so với cùng kỳ các năm trước, điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn doanh thu của Công ty Đông Dương.

Trước tình hình đó, Công ty Đông Dương đã cố gắng cắt giảm bớt nhân sự và thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, giúp duy trì hoạt động ổn định cho các nhà máy. Đồng thời, Chúng tôi đã cố gắng đàm phán với các đối tác để hỗ trợ đưa các hệ thống đang xây dựng dở dang vào hoạt động sớm nhất để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty Đông Dương cũng đã nỗ lực đàm phán với các tổ chức tài chính, các cổ đông,... để huy động thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất và cân đối tài chính cho Công ty. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay đã làm chậm việc huy động từ các nguồn vốn này.

Do vậy, Công ty Đông Dương kính mong Quý Trái Chủ thấu hiểu và đồng ý cho Chúng tôi có thêm thời gian để sắp xếp. Chậm nhất vào ngày 30/06/2024, Công ty Đông Dương sẽ cố gắng thanh toán cho Quý trái chủ 30% vốn gốc của gói trái phiếu DDG12101 nêu trên.



Một lần nữa, Công ty Đông Dương kính mong Quý đơn vị và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hỗ trợ giúp đỡ cho Doanh nghiệp trong thời điểm kinh tế thật sự khó khăn.

Trân trọng ./.

CÔNG TY CP ĐT CN XNK ĐÔNG DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM SA

